

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: Tâm lý học (Psychology)

Mã ngành: 7310401

*(Ban hành kèm theo Quyết định số:1377/QĐ-ĐHTTr ngày 20 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)*

Sau khi tốt nghiệp ngành Tâm lý học (Chuyên ngành Tham vấn và trị liệu), người học phải đạt được các yêu cầu sau:

Mã CDR	Nội dung CDR
Về kiến thức	
CDR 1	Có hiểu biết về kiến thức cơ bản về Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị, những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước; có kiến thức hiểu biết về cơ sở sinh học của nguồn gốc hình thành và phát triển tâm lý người. Có kiến thức về cơ sở xã hội của nguồn gốc hình thành và phát triển tâm lý người; có kiến thức về bản chất và quy luật của các hiện tượng tâm lý cá nhân và xã hội và đánh giá được sự phát triển tâm lý, nhân cách con người, hiểu biết về quản lí xã hội và hệ thống ngành giáo dục;
CDR 2	Có kiến thức về tâm lý học phát triển, tâm lý học lứa tuổi và sự phạm, tâm lý học trị liệu, lâm sàng, y học; Có kiến thức và hiểu biết về các hiện tượng, quy luật tâm lý xã hội, đồng thời vận dụng những kiến thức và hiểu biết giải thích được các hiện tượng và quy luật tâm lý xã hội. Vận dụng kiến thức vào các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý để giải quyết những vấn đề tâm lý cá nhân và nhóm. Có kiến thức nghiên cứu khoa học, có thể giáo dục và giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh, có kiến thức về tổ chức các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý ở trường học, bệnh viện, các trung tâm tham vấn tâm lý;
CDR 3	Có kiến thức để tham vấn tâm lý cho học sinh trong trường học, tham vấn và trị liệu tâm lý cho thân chủ trong các trung tâm tâm lý.
CDR 4	Có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
CDR 5	Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Tâm lý học, Công tác xã hội, Giáo dục

	học, Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành chuyên viên tham vấn và trị liệu tâm lý.
CĐR 6	Được trang bị những thông tin cập nhật về kiến thức, phương pháp nghiên cứu, thực hành tham vấn và trị liệu tâm lý ở trong nước và khu vực, có khả năng vận dụng trong việc triển khai các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý; phát triển kiến thức đáp ứng được sự thay đổi của các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về tâm lý học.
CĐR 7	Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin); có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học ;
CĐR 8	Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương với mức A2 hoặc IELTS 3.0 hoặc TOEIC 350 điểm.
Về kỹ năng	
Kỹ năng cứng	
CĐR 9	Có thể liên kết được các kiến thức nền tảng, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành với kiến thức chuyên ngành về Tâm lý học.
CĐR 10	Biết vận dụng các kiến thức tham vấn và trị liệu tâm lý vào thực tế nghề nghiệp. Ứng dụng các kiến thức về tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý vào hoạt động chuyên môn tại các trường học, bệnh viện, trung tâm tâm lý, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.
CĐR 11	Áp dụng các kỹ năng tham vấn tâm lý cho cá nhân và nhóm nhằm trợ giúp, hỗ trợ, trị liệu tâm lý cho thân chủ (trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, ...); Áp dụng một số kỹ năng của nghề Tâm lý học lâm sàng: chẩn đoán, đánh giá rối nhiễu tâm lý, sử dụng một số liệu pháp tâm lý, ...; biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình làm việc; có thể dạy lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, can thiệp và dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập.
CĐR 12	Có kỹ năng triển khai các phương pháp nghiên cứu Tâm lý học vào học tập, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý tại cơ sở; Áp dụng các kỹ năng tham vấn tâm lý cho cá nhân và nhóm nhằm trợ giúp, hỗ trợ tâm lý cho người lao động và cho người quản lý ...; biết lập hồ sơ, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình tham vấn và trị liệu tâm lý, có kĩ năng đánh giá năng lực và phẩm chất tâm lý cho học sinh trong môi trường học đường. Có năng lực xây dựng mục tiêu, kế hoạch, khả năng đưa ra quyết định, thúc đẩy và quản lý các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý.
Kỹ năng mềm	

CĐR 13	Có năng lực giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc độc lập, năng lực tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý, trong dạy học và giáo dục; có kỹ năng phát hiện, phân tích, xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, đáp ứng những yêu cầu của xã hội;
CĐR 14	Có năng lực sử dụng tin học và ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp. Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tham vấn và trị liệu tâm lý.
Về thái độ, năng lực tự chủ	
CĐR 15	Có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; yêu quê hương, đất nước; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tự nghiên cứu độc lập, phát hiện và giải quyết các vấn đề; có tính kỷ luật, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tác phong làm việc, giao tiếp và làm việc nhóm trong nghề nghiệp tâm lý học; có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; có ý thức cầu thị, luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức yêu ngành, yêu nghề.
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	
CĐR 16	Sau khi tốt nghiệp, người học có thể: Cung ứng dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý tại các trường học, bệnh viện, trung tâm tư vấn, các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư nhân); Làm chuyên viên tâm lý chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường...; Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu khoa học và cơ sở giáo dục Đại học có liên quan đến tâm lý học.
Khả năng phát triển và nâng cao trình độ	
CĐR 17	Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Tâm lý học, Công tác xã hội, Giáo dục học, Quản lý giáo dục và có khả năng trở thành chuyên gia tham vấn và trị liệu tâm lý.